

JOIN TOUR



**Macau!**

การท่องเที่ยว  
ท่องเที่ยว

เปิดกรุ๊ปเพิ่ม!!

มาเก๊า..เที่ยวได้  
ไม่จ้อวันหยุด!!

3 วัน 2 คืน

**โปรซิลซิล..มาเก๊า จูไห่**

ครบทุกแลนด์มาร์ค The Venetian + Parisian+Londoner  
ราคาเดียวทั้งปี!!

**6,999** \*รวมวีซ่ากรุ๊ป

ไหว้พระวัดดัง สายมูต้องห้ามพลาด!!  
มือพิเศษ..เป่าฮื้อ ซี่ฟู้ด ไวน์แดง

๓.ค. - ๕.ค. ๖๖

นำหมักริมน้ำ 20 กก.

รถโค้ช  
ปรับอากาศ

โรงแรม  
2 คืน

- ☺ มาเก๊า : สัมผัสยุโรป แห่งเอเชีย สุดหรูและอลังการ THE LONDONER และ THE VENETIAN
- ☺ จูไห่ : เมนูมือพิเศษ !!! เป่าฮื้อซี่ฟู้ด ไวน์แดง + ซ้อปิ้งกั้งเปย์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย

กำหนดการเดินทาง 28-30 ต.ค.66 // 4-6 , 9-11 , 11-13 , 16-18 , 18-20 , 23-25 , 25-27 พ.ย.66

30 พ.ย.-02 ธ.ค. // 7-9 , 14-16 , 16-18 , 21-23 , 25-27 ธ.ค.66 (3 วัน 2 คืน)

วันแรก **สนามบินสุวรรณภูมิ- มาเก๊า - จูไห่ - PONTO SQUARE**

- 07.30 น. คณะพร้อมกัน ที่**สนามบินสุวรรณภูมิ** อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์มาเก๊า AIR MACAU (NX) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน
- 10.35 น. ✈️เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX995 สายการบินประจำชาติของมาเก๊า ที่นั่งสบาย บริการแบบ Full Service
- 14.20 น. เดินทางถึง **มาเก๊า** ตั้งอยู่ในเขตมณฑลลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลกึ่งเป็ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วย คาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอัน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊า กับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วย สะพาน 2 สะพาน คือสะพาน มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านข้ามด่านสู่ **เมืองจูไห่** เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน นำท่านเที่ยวชม **PONTO SQUARE** ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของเมืองจูไห่ตั้งอยู่ที่ถนนวงเวียนตะวันออก เขตบริการท่าเรือเหิงจิน ห่างจากด่านเข้าเมืองเหิงจินและสถานี G-ZMtt เพียง 200 เมตร ห้างสรรพสินค้าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยมาเก๊า อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และร้านค้าปลีกมากมาย ด้วยทำเลที่เหมาะสม จึงมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก และยังมีเครือข่ายการคมนาคมที่ดีเยี่ยมอีกด้วย



คำ **📍บริการอาหารค่ำ ฅ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูมือพิเศษ.... เป้าอ้อ ชิฟูค ไวน์แดง**  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก 📍 **WENXIN HOTEL** หรือเทียบเท่า

**เช้า** **🍀 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม** หลังอาหารนำท่านเดินทาง จากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก่น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลัง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิถีธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ **อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัตเซ็น" (Dr.Sun Yat-Sen's Memorial Hall)** ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร.ซุนยัตเซ็น ซึ่งถือว่าเป็นบิดาของชาวจีน เป็นผู้ปลดปล่อยชาวจีนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ปกครองประเทศจีนมาเป็นเวลาหลายพันปี โดยบ้านเกิดของเขานั้นก็อยู่ที่เมืองเซียงชัน ในกวางเจาเมืองนี้เอง ภายในอนุสรณ์สถานนั้นเป็นหอประชุมขนาดใหญ่รูปทรงแปดเหลี่ยม ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยม เพราะสร้างขึ้นโดยไม่มีเสากลางห้องที่จะบดบังสายตาของผู้ชมที่มองไปยังเวที ภายในหอประชุมนั้นมีประวัติของ ดร.ซุน ยัตเซ็นให้อ่านกัน และบริเวณด้านหน้าหอประชุมก็มีอนุสาวรีย์ของ ดร.ซุน ยัตเซ็น ยืนเด่นเป็นสง่า เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องเก็บรูปไปเป็นที่ระลึก อีกทั้งบริเวณรอบๆหอประชุมยังจัดทำเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนกันได้ด้วย

**เที่ยง** **🍀 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร** หลังอาหารนำท่าน ซ้อปิ้ง **ร้านหยก** หยกในจิน โบราณจนมาถึงสมัยนั้นยังมีความเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าและหายาก บ่งบอกฐานะของสตรีในสมัยก่อน แต่ในสมัยใหม่นี้จะเชื่อว่า หยกสีเขียวนั้นเหนียวนาโชคและความร่ำรวย ดังคำกล่าวที่ว่า “สีเขียวเหนียวทรัพย์” ถือเป็นการเสริมดวงจួយี่ดี ของผู้สวมใส่ อิสรให้ท่านได้เรียนรู้ชนิดของหยกและเลือกซื้อตามใจชอบ

จากนั้นนำท่านสู่ **โรงละครหอยไข่มุก หรือ Zhuhai Opera House** เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองจูไห่ มีลักษณะตรงที่รูปทรงภายนอกมองดูคล้าย

เปลือกหอยสีขาว ที่เหมือนกับหอยมุก จึงถูกขนานนามว่าโรงละครหอยไข่มุก มีจุดเด่นตรงที่ทัศนียภาพโดยรอบตั้งอยู่ติดกับทะเล ในเวลากลางคืน จะมี แสงสี ที่รอบๆของตัวโรงละคร ภายในยังมีโรงละครที่ไว้สำหรับจัดการแสดงต่างๆ ภายในสามารถบรรจุคนสำหรับการแสดงต่างๆ ได้ประมาณ 1600 ที่นั่งเลย จัดได้ว่าเป็นโรงละครบนเกาะแห่งแรกของจีนแผ่นดินใหญ่



จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู **“จูไห่พีชเซอร์กั๊ว” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี”** เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก



นำท่าน **ซ้อปิ้งตลาดใต้ดินกั้งเป่ย์** ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่าร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา

ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหมด ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้น่าสนใจซื้อปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

คำ

📍บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักจูไห่) ➡ WENXIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล – วัดนาจา - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian – The Parisian – The Londoner - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า

📍บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางข้ามด่านกลับสู่ มาเก๊า นำท่านชม โบสถ์เซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่อง ให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านาจา เป็นศาลเจ้าที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีน และตะวันตก วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 เพื่ออุทิศให้แก่เทพนาจา ซึ่งผู้คนหวังว่าท่านจะช่วยยับยั้งการระบาดของกาฬโรคที่ระบาดอย่างรุนแรงในตอนนั้น นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการมาราบไหว้ขอลูก รวมถึงใครที่มีลูกแล้วก็ขอพรให้ลูกหลานสุขภาพแข็งแรงได้เช่นกันค่ะ และยังมีขบวนมาขอพรให้ลูกเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย อยู่ในโอวาทอีกด้วย



นำท่านแวะร้านของฝาก ขนมหางชาวท้องถิ่น **ขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า.....**

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่ **วัดเจ้าแม่กวนอิม** เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 600 ปี และเป็น 1 ใน 3 วัด ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แต่งเครื่องทรงด้วยชุดเจ้าสาวโบราณทำจากผ้าไหม เป็นอีกปางที่คนไทยมักไม่ค่อยได้เห็นจากที่ไหนค่ะ นอกจากนี้ภายในวิหารที่ 2 ของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระไวโรจนพุทธะ ซึ่งผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย



เที่ยง

📍 **บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร** หลังอาหารนำท่านขอพร **เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล** แลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งที่ ตั้งอยู่ตรง Outer Harbour ทางตอนใต้ของมาเก๊า รูปปั้น สูง 20 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสูง 4 เมตร ด้านใน เป็นสถานที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับตำนานและประวัติ ของเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความ เมตตาของศาสนาพุทธและลัทธิเต๋า เชื่อว่าใครที่ได้มา กราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลจะได้รับความ เป็นสิริมงคล และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย



นำท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสของเอเชีย **The Venetian** ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ให้ความบันเทิงและสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้า แบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการ แก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ม ลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับ บรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิส ตรีทสเคปที่สวยงาม เอะแกรนด์คานัลช้อปปิ้งตั้งอยู่ใ กลางโรงแรมเดอะเวเนเชียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล

ศูนย์การค้าในร่มสุดหรู พื้นที่กว้าง 1 ล้าน ตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้ง นำท่านชม **The Parisian Macao** โรงแรมซีเอ็มโรแมนติกแห่งกรุงปารีส โดยจำลองหอไอเฟลขนาดครึ่งหนึ่งของ ของจริงมาไว้ด้านหน้า และท่านยังสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆของเกาะไทปาและวิวเมืองมาเก๊าได้อย่างเต็มตา ณ ชั้น 7 และ ชั้น 3 (ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นยังมีห้องอาหารที่เสิร์ฟทั้งอาหารตะวันออกและตะวันตก อย่างลงตัว หอไอเฟลจำลองของมาเก๊าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับทุกคนห้องพักและ ห้องสวีทราว 3,000 ห้อง โดยห้องพัก 1 ใน 3 ของทั้งหมด มองเห็นวิวหอไอเฟลจำลอง นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า Shoppes at Parisian ที่มีร้านค้าบูติกมากกว่า 150 ร้าน ทั้งร้านเสื้อผ้าแฟชั่นของดีไซเนอร์ชื่อดัง และของแบรนด์ชั้นนำมากมาย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีบรรยากาศชวนให้นึกถึงถนนฌ็องเซอแซ็งอันเลื่องชื่อในกรุง ปารีสเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงแบบฝรั่งเศสที่อัดแน่นทุกวัน อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง ละครีปี้ และ การแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยังสามารถเดินเล่นบริเวณสวน น้ำพุ เขาวงกต และสระน้ำใสราวกระจก พร้อม เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นม้าหมุน ตู้เกม หรือนั่งสบายๆในร้านอาหารเล็กๆก็ได้เช่นกัน นับเป็นบรรยากาศแบบ ฉบับกรุงปารีสอย่างแท้จริง...

จากนั้นพาท่าน **The Londoner Street** สูดชิลกับบรรยากาศสไตล์อังกฤษแท้ๆ มีหอนาฬิกาบิ๊กเบน ตั้งตระหง่าน สุดอลังการ พร้อมทั้งน้ำพุชาฟต์ โดยจำลองบรรยากาศเมืองลอนดอนมาไว้ที่มาเก๊าได้จำลองเสมือนเราอยู่ที่ อังกฤษจริงๆ มีร้านอาหารและร้าน **อิสระตามอัธยาศัย**



สมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบิน

19.40 น. ➔ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบิน NX936

21.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

### อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี พักมีเตียงและไม่มีเตียง เพิ่ม	พักเดี่ยว
<b>28-30 ต.ค.66</b> <b>4-6 , 9-11 , 11-13 , 16-18 พ.ย.66</b> <b>18-20 , 23-25 , 25-27 พ.ย.66</b> <b>30 พ.ย.-02 ธ.ค. // 7-9 , 14-16 ธ.ค.66</b> <b>16-18 , 21-23 , 25-27 ธ.ค.66</b>	<b>6,999.-</b>	<b>3,000.-</b>	<b>2,500.-</b>

### @ @ อัตรานี้รวม @ @

- ค่าตัวเครื่องบิน ไป-กลับ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
- ค่าวีซ่ากรุป
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
- ค่าที่พัก
- ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน โหลดน้ำหนักได้ท้องเครื่อง 1 ใบ/ท่าน เท่านั้น

### @ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @

- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
- **ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX (ภาษีสนามบิน) ท่านละ 2,200 บาท**

**\*\*\*ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 2,000 บาท ตลอดการเดินทาง\*\*\***

**@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @**

**ขำระยอดเต็มเท่านั้น ภายใน 2 วันหลังการจอง**

- \* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
- \* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- \* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

**@ @ การยกเลิก @ @**

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหายเต็มจำนวน

**เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสำหรับสายการบิน**

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทน ได้ทันก่อนออกตัวเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการบินขึ้นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทน ได้ทันก่อนออกตัวเครื่องบิน แต่มีการขึ้นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทน ได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว / ตัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

**@ @ หมายเหตุ @ @**

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารเช้าบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มิผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ประจำ ณ ชองกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

**บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่น ๆ ละ 1,000,000 บาท**

**ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท**